

THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

hạ tầng KCN Liên Hà Thái và thu hút dự án thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các sở, ngành, huyện Thái Thụy đã nỗ lực, trách nhiệm, triển khai thực hiện với khối lượng lớn công việc trong thời gian qua.

Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình thu hút đầu tư của một số tỉnh, thành phố và cho rằng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư của tỉnh ta vẫn còn chưa cao, vì vậy các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần phải triển khai quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Dự án KCN Liên Hà Thái được Đảng bộ tỉnh xác định là dự án trọng điểm, có tính đột phá của Khu kinh tế Thái Bình, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên các cấp, ngành, địa phương và các tầng

lớp nhân dân cần xác định phải đẩy tiến độ hoàn thành đầu tư dự án này nhanh hơn để đưa vào hoạt động; đồng thời, tạo cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có niềm tin, yên tâm nghiên cứu đầu tư vào KCN Liên Hà Thái nói riêng, UBND tỉnh nói chung. Để đáp ứng được mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương phải tìm ra đúng nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án, kịp thời có giải pháp tháo gỡ thực chất, xác định rõ các mốc thời gian tiến độ để cùng nhau phấn đấu thực hiện. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, xác định rõ tầm thế, định hình rõ mục tiêu, đốc lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mở đợt thi đua cao điểm 120 ngày thực hiện dự án KCN Liên Hà Thái. Định kỳ 2 tuần/lần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Đề tháo gỡ khó khăn và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KCN Liên Hà Thái, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ

nguyên nhân của một số tồn tại, vướng mắc, đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch GPMB cụ thể, chi tiết, rõ mốc tiến độ hoàn thành các phần việc để UBND tỉnh ban hành, triển khai với phương châm rút ngắn thời gian thực hiện. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo ra sự thống nhất, đồng thuận thực hiện công tác GPMB; có cách làm linh hoạt trên cơ sở đúng quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với những vướng mắc UBND huyện Thái Thụy đề xuất, kiến nghị, các sở, ngành chức năng phải khẩn trương giải quyết, thời gian chậm nhất trong 3 ngày. UBND huyện Thái Thụy phối hợp với các sở, ngành chức năng triển khai nhanh công tác tái định cư; thống nhất cho phép UBND huyện Thái Thụy trung dung cán bộ địa chính cấp xã cùng với huyện triển khai các bước công tác GPMB nhanh, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng những nhiễu, trục lợi trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận hồ sơ của 2 nhà đầu tư Greenworks và Lotes, trong tháng 6 sẽ nghiên cứu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án của 2 nhà đầu tư này làm căn cứ thực hiện. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu xây dựng đơn giá thuê đất xong trước ngày 15/6; các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Thái Thụy tập trung xử lý dứt điểm các công trình đường điện, công trình thủy lợi... nằm trong đất dự án KCN Liên Hà Thái. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái đẩy nhanh tiến độ tổng thể, trong đó có tiến độ san lấp mặt bằng; có kế hoạch cụ thể về tiến độ đầu tư; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn; sớm làm việc với 2 nhà đầu tư thứ cấp Greenworks và Lotes triển khai các thủ tục đầu tư vào KCN theo quy định. UBND tỉnh sẽ phân công cán bộ giám sát, báo cáo tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong quá trình triển khai dự án KCN Liên Hà Thái.

KIỂM TRA SINH HOẠT CHI BỘ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt. Nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt được nâng lên; sinh hoạt thường kỳ bảo đảm yêu cầu đề ra, đã kịp thời thông tin tình hình thời sự nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh, tình hình cơ quan, đơn vị; sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tốt hơn; đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong loại hình doanh nghiệp để lãnh đạo, tham gia lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, gọi mở vấn đề để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên... Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định.

Phát biểu tại các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thời gian qua mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng như duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, người lao động; nội dung sinh hoạt cần

bám sát chỉ đạo của cấp trên, tổ chức thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; trong đó, đề cao yếu tố an toàn trong sản xuất, coi trọng chất lượng, hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đối với đội ngũ cán bộ, công nhân trực tiếp giao tiếp với khách hàng, cần quan lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tính chủ động, nỗ lực hơn nữa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của ngành, của tỉnh đã đề ra.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Hưng Hà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Đồng chí đề nghị huyện Hưng Hà tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường

kiểm tra, giám sát tại khu cách ly tập trung, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và giám sát tại nhà bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trong công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng chí đề nghị huyện Hưng Hà cần sớm triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Bên cạnh đó, huyện cũng cần phối hợp với các sở, ban, ngành

liên quan thực hiện tốt các quy định về kiểm soát người từ vùng dịch về địa phương tại các chốt kiểm soát dịch tại cầu Triều Dương và cầu Thái Hà. Kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung có 2 tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế (xã Hồng Minh) và chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc nhanh

chóng, kịp thời của huyện Hưng Hà trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng chí đề nghị đối với khu cách ly tập trung cơ sở 2, sau khi đi vào hoạt động, cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, lưu ý các biện pháp để phòng lây chéo trong khu cách ly. Đối với chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà, đồng chí đề nghị các ngành: Y tế, Công an, Quân đội tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hình thức luân phiên để bảo đảm sức khỏe cho lực lượng làm việc tại chốt, nhất là trong những ngày nắng nóng. Bên cạnh đó, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch cơ bản. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh gửi lời động viên đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã không quản ngày đêm, nhất là những ngày nắng nóng chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch. Tỉnh hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đồng chí mong các bộ, ngành viên y tế, lực lượng y trang và các chốt kiểm soát dịch tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyết tâm không để dịch xâm nhập, lây lan ra cộng đồng.

KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10...

(Tiếp theo trang 1)

Đề bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 2 điểm thi bố trí tối thiểu 1 phòng thi bổ sung

đáp ứng cho việc các thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở... ngồi thi riêng. Đối với Trường THPT Chuyên Thái Bình, bố trí thêm 2

phòng thi dự phòng tình huống có thí sinh là F2 và thí sinh thuộc khu vực phong tỏa tham dự kỳ thi. Học sinh thuộc F0, F1 không tham dự kỳ thi. Ngoài ra, các điểm thi, các khâu của kỳ thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trao 3.561 suất quà cho người lao động trong tháng công nhân

Theo số liệu tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, trong tháng 5 - tháng công nhân, các cấp công đoàn trong tỉnh đã trích kinh phí trao 3.561 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai

nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ công đoàn cấp trên cơ sở 875 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; liên đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thành phố,

công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trích kinh phí trao 2.686 suất quà với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Cùng với đó, công đoàn các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VŨ THƯ Tổ chức chợ nhân đạo lưu động

Chiều ngày 3/6, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức chợ nhân đạo lưu động cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Hòa Bình (Vũ Thư).



Người nghèo được nhận quà miễn phí tại chợ nhân đạo.

Bằng hình thức bố trí các gian hàng miễn phí "0 đồng", 51 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Hòa Bình đã được nhận 51 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Các gian hàng do Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vận động một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ. Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tất cả người dân đến nhận quà đều được yêu cầu đeo

khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm tài trợ

kinh phí để tổ chức chợ nhân đạo nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

THU HOAI

THÀNH PHỐ Đỡ bỏ phong tỏa 4 địa điểm cách ly y tế phòng, chống Covid-19



Lực lượng chức năng thực hiện việc dỡ bỏ cách ly y tế tại ngõ 417, đường Lý Bôn.

Sau 21 ngày phong tỏa do có ca bệnh nhiễm Covid-19, bắt đầu từ 6 giờ 15 phút sáng ngày 3/6, 4 địa điểm quanh

vùng, cách ly y tế tại phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Trước đó, ngày 13/5, sau khi

ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 là sinh viên trú trên địa bàn, thành phố đã phong tỏa ngay nơi các sinh viên lưu trú tại phường Kỳ Bá với gần 160 hộ, trên 580 nhân khẩu. Qua 21 ngày, công tác cách ly được bảo đảm an toàn, hiệu quả; cuộc sống của người dân được bảo đảm ổn định; trong các nơi phong tỏa không xuất hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, địa phương tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tăng cường quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú. Tuyên truyền, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch của người dân; kịp thời nắm bắt các trường hợp đi về từ vùng dịch để hướng dẫn người dân khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.

MINH NGUYỆT

THÁI BÌNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Toàn tỉnh có 56 trường hợp F1 và 480 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về từ ngày 16/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về từ ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về từ ngày 4/5, toàn tỉnh đã rà soát được 5.729 trường hợp, trong đó 4.472 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 5.762 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 25 trường hợp gồm: bệnh nhân nhiễm và các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 55 trường hợp.

326/333 trường hợp được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Còn 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.487 mẫu, trong đó 7 mẫu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (4 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và 3 mẫu không xác định kết quả); 125 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 1.355 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

* Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện là bà H.T.N, sinh năm 1946 có địa chỉ tại xã Tây Sơn (Kiến Xương), điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 5/5. Ngày 6/5, sau khi phát hiện có các bệnh nhân nhiễm Covid-19, Khoa Lão khoa đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Trong thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe, bà H.T.N đã được lấy mẫu xét nghiệm 6 lần, trong đó 5 lần đầu đều có kết

quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; lần thứ 6 được lấy vào rạng sáng ngày 3/6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm và mẫu bệnh phẩm của bà H.T.N có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông báo với các địa phương, đơn vị liên quan đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

* Huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật, hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, cán bộ y tế của gần 40 doanh nghiệp trong huyện được thông tin nhanh về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và tại tỉnh Thái Bình; phổ biến Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp. UBND huyện Đông Hưng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cập nhật và thực hiện nghiêm các quy định của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng phương án cụ thể phòng, chống dịch tại doanh nghiệp; tổ chức phun khử khuẩn định kỳ trong phạm vi doanh nghiệp, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, yêu cầu 100% cán bộ, công nhân, người lao động tại doanh nghiệp đeo khẩu trang. Bố trí chia ca làm việc để giữ khoảng cách, không gian làm việc thoáng mát; bảo đảm an toàn, vệ sinh phòng dịch ở khu chế biến thực phẩm, phòng ăn; lập, cập nhật danh sách người lao động tại doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan chức năng; không tiếp nhận người lao động đến từ vùng có dịch, vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm quy trình quản lý sau cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế với lao động là người nước ngoài nhập cảnh.